



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต และประเพณีชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ

อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>(๑)</p>	<p>มาตรการควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)</p> <p>(๒)</p>	<p>ระดับความเสี่ยง</p> <p>(๓)</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>(๔)</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>(๕)</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๖)</p>
<p>การจัดการเหตุรำคาญ ความเสี่ยงที่พบ คือ</p> <p>๑. ยิงขาดเครื่องมือในการจัดการ เหตุรำคาญในพื้นที่ อาทิ เช่น ข้อบังคับตำบล สัญญาประชาคม เทศบัญญัติต่างๆ</p>	<p>๑) บทบัญญัติเรื่องเหตุ รำคาญใน พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕</p> <p>๒) การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าใจในเรื่อง การจัดการเหตุรำคาญ</p>	<p>๑๐</p>	<p>๑) มีการจัดการเหตุรำคาญ โดยอาศัยบทบัญญัติเรื่องเหตุ รำคาญ ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แต่ ยังไม่สามารถจัดการเหตุ รำคาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาจัดการเหตุรำคาญที่ เกิดขึ้น</p>	<p>๑) ทำการตราเทศบัญญัติ จัดการเหตุรำคาญ</p> <p>๒) ส่งเสริมให้เกิดสัญญา ประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อจัดการเหตุรำคาญใน ชุมชนของตนเองโดย ชุมชนเพื่อลดการขัดแย้ง</p> <p>๓) สรรหาและแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>(๑)</p>	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)</p> <p>(๒)</p>	<p>ระดับความเสี่ยง</p> <p>(๓)</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง</p> <p>(๔)</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>(๕)</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๖)</p>
<p>กิจกรรมงานแผนที่ภาษี ความเสี่ยงที่พบ คือ</p> <p>๑) เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้มีการบรรจุใหม่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>๓) ต้องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ทั้งหมด</p>	<p>๑) ดำเนินงานจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในกองคลังเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบงานการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>๒) ศึกษาดูงานการจัดทำแผนที่ภาษีจาก อปท.ที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว</p> <p>๓) ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติเพื่อจัดทำแผนที่ภาษี (โครงการแผนที่ภาษี)</p>	<p>๑๐</p>	<p>๑) มีการดำเนินงานจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในกองคลังเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบงานการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>๒) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรม</p> <p>๓) มีการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ(โครงการแผนที่ภาษี)</p> <p>๔) มีการดำเนินการตามโครงการแต่ยังไม่แล้วเสร็จต้องดำเนินการต่อไป</p>	<p>๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษี</p> <p>๒) ดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีต่อไปจนแล้วเสร็จ</p> <p>๓) ส่งบุคลากรเข้าอบรมความรู้กฎหมายฉบับใหม่เพื่อเก็บภาษีให้ถูกต้อง</p>	<p>กองคลัง</p>

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p> <p>(๑)</p>	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่</p> <p>(Existing Control)</p> <p>(๒)</p>	<p>ระดับความเสี่ยง</p> <p>(๓)</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>(๔)</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>(๕)</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๖)</p>
<p>การควบคุมอาคาร ความเสี่ยงที่พบ คือ มีการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑) ดำเนินงานจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในกองช่างเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบงานควบคุมอาคาร</p> <p>๒) ออกตรวจสอบการก่อสร้างในพื้นที่</p> <p>๓) ให้คำปรึกษากับประชาชนที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร</p>	<p>๑๐</p>	<p>- ได้ดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้บางส่วน</p> <p>- ตำแหน่งนายช่างโยธาว่างทั้งหมด จำนวน ๑ อัตราทำให้ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑) ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ อาทิเช่นป้ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เว็บไซต์ ในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๒) ออกตรวจพื้นที่ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารหรือไม่เป็นประจำ</p> <p>๓) สรรหานายช่างโยธาจำนวน ๑ อัตรา</p>	<p>กองช่าง</p>